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ขุดบอแบบไหน ถึงจะสูแลงไดดี

“เกษตรกรตองเลิกคิดวา น้ําเปนของเทวดา ใหมองน้ําเปนของไมแนนอน ตองสรางแหลงน้ํา
ไวเปนหลักประกันใหกับตัวเอง มีน้ําเหมือนกับมีประกันชีวิต อยาไปคิดวา ขุดสระแลวจะเสียพ้ืนที่
ทํากิน มีสระมีน้ําตุนเก็บไวนี่ตางหากจะชวยใหเราทํามาหากินไดทุกเมื่อ ไดทั้งป เกษตรกรควรขุด
สระน้ําเตรียมรับมือภัยแลงเพราะปหนาและปตอๆไป ปญหาจะรุนแรงขึ้นไปเรื่อยๆ”

รศ.ดร.บัญชา ขวัญยืน รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บอกวา อยาขุด
เหมือนที่ผานมา เพราะใชประโยชนไดไมเต็มที่ เก็บน้ําไมได บางแหงปลอยทิ้งใหรกรางไปเกือบ
50% เพราะขุดแบบไมคํานึงถึงหลักความเปนจริงของธรรมชาติ...ไปขุดบอน้ําบนที่ดอน แถมยังทํา
คันบอที่สูงจนน้ําไหลเขาไปไมได กลายเปนหลุมรางไรประโยชน จะขุดสระน้ําใหไดใชประโยชน
เต็มที่ ดร.บัญชาแนะวา พ้ืนที่สระน้ําตองมีอยางนอย 1 ไร ถึงจะเพียงพอใชในหนาแลง และยังใช
เล้ียงปลาไดอีกดวย สวนพ้ืนที่จะขุด ใหเลือกบริเวณที่ลุมต่ํา สังเกตไดบริเวณนั้นจะมีกรวดถูกน้ําพัด



ไหลมารวมกัน ขุดไปเถอะขางลางจะมีดินดานชวยเก็บน้ําไดดี...อยาไปขุดบนเนินดิน นอกจากจะ
ไมมีน้ําไหลมาเขาบอแลว ขุดลงไปขางลางยังเปนดินรวน เก็บน้ําไมอยู น้ําซึมลงใตดินหมด

“ความลึกของสระที่เหมาะ 4-5 ม. และวัดความลึกจากพ้ืนดินเดิม ไมใชขุดแบบราชการ จะ
ขุดกันแค 3 ม. แถมวัดแบบขี้โกง วัดจากคันดินที่กองอยูขางบน ไปๆมาๆลึกแค 2 ม.เอง เก็บน้ําไม
พอใชหนาแลงแน เพราะน้ํามีการระเหยออกไปวันละ 3 มม. คิดดูแลวกันหนาแลง 7 เดือน (พ.ย.-
พ.ค.) 200 กวาวัน น้ําจะหายไปแคไหน ไมเหมือนกับขุดลึก 4-5 ม. ถึงจะระเหยไป น้ํายังเหลืออีก
เยอะ”

ขุดดินขึ้นมาแลว ถามีคนมาขอซื้อดินไปถมที่ก็ใหไป แตถาไมรูจะเอาไปไหนตองวางกอง
รอบ ขอบสระ ควรใหกองดินอยูหางจากขอบสระ 1-2 ม. เพ่ือกันดินไหลลงบอ

ที่สําคัญ อยากองดินปดขอบสระจนหมด ตองเปดทางใหน้ําหลากไหลเขาสระไดดวย ถาปด
หมด รอใหฝนตกลงสระอยางเดียว น้ําจะไมมีวันเต็มสระ...ไมนานจะกลายเปนบอราง

“สระที่จะขุดควรเปนรูปสี่เหล่ียมจัตุรัส เพราะจะเสียพ้ืนที่ขอบบอนอยที่สุด และการขุดสระ
เพ่ือปองกันตล่ิงทรุดพัง ควรมีลาดเอียงในอัตรา 1 : 1 แตถาสระลึก 4 ม.ขึ้นไป จะตองขุดแบบใหมี
ตะพัก เพ่ือปองกันตล่ิงชันทรุดในชวงน้ํานอยดวย”
ที่สําคัญ ดร.บัญชา ยํ้าวา เมื่อขุดสระน้ํามาแลว ควรที่จะนําน้ําไปใชเพ่ือปลูกพืชชนิดอ่ืนๆ ไมใชขุด
เพ่ือเอาน้ําไปทํานา เพราะมันไมคุมคากับการลงทุน

ไชยรัตน สมฉุน



ทีมเศรษฐกิจระดมมาตรการ

“สมคิด”มุงเดินหนาปฏิรูปทําใหประเทศดีกวาเดิม
นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ รองนายกรัฐมนตรี กลาวปาฐกถาพิเศษในงาน โพสต ฟอรั่ม

2015 วา ในชวง 1 เดือนที่ผานมา ทีมเศรษฐกิจชุดใหมพยายามหยุดย้ังการชะลอตัว การทรุดตัว
ของเศรษฐกิจลง จะเห็นมาตรการหลายชุดที่ตองการเพ่ิมปริมาณเงินหมุนเวียนในระบบ

ขณะเดียวกันไดพยายามวางพ้ืนฐาน ปูลูทางสําหรับการปฏิรูปเศรษฐกิจ ซึ่งเปนจุดประสงค
ใหญของรัฐบาลนี้ พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ตองการใชเวลาที่เหลืออีก 1 ปเศษ
มุงไปที่การแกไขปญหารากฐานของประเทศจริงๆ ไมใชเพียงแคการกระตุนเศรษฐกิจ จากวันนี้เปน
ตนไปจะเห็นการกระตุนเศรษฐกิจนอยลงหรือเมื่อมีความจําเปนเทานั้น เพราะมาตรการที่ออกมา
นาจะประคับประคองใหเศรษฐกิจไทยผานพนในชวงที่ยากลําบากนี้ไปได

“การออกมาตรการชวงเดือนเศษที่ผานมานั้น ไมมีเจตนาผลักดันใหผลิตภัณฑมวลรวม
ภายในประเทศ (จีดีพี) เติบโตสวนกระแสโลกอยางผิดปกติ แคตองการยับย้ังการทรุดตัวของ
เศรษฐกิจและคิดวามาถึงจุดนี้ควรจะรอดู และประเมินผลวาจะตองใชมาตรการอะไรแคไหน จากนี้
ไปจะใหน้ําหนักอยูที่การปฏิรูปเปนสําคัญ ถาไมทําในอนาคตจะลําบาก”

เปด 4 ภารกิจปฏิรปูเศรษฐกิจ
นายสมคิดกลาววา มีภารกิจ 4 กลุมงานที่อยากจะทําในเรื่องปฏิรูป ประกอบดวย 1.การ

ปรับโครงสรางความสมดุลของการเติบโตของไทยโดยเฉพาะภาคที่เปนรากฐานของประเทศ คือ
ภาคเกษตรที่ออนแอ ยากจน ตองสรางความเขมแข็งใหเกิดการเติบโตจากภายใน นโยบายตอไป
จะมองไปที่ภาคที่มีประชาชนสวนใหญ คือ เกษตรกรและครอบครัวมีกวา 30 ลานคน มีสวนแบงไม
ถึง 10% ของจีดีพี แลวประเทศจะพัฒนาไปไดอยางไร ถาตรงนี้ไมถูกยกระดับขึ้นมา อํานาจซื้อใน
ประเทศจะเกิดขึ้นอยางไร ดังนั้น นโยบายตอไปจะมองไปที่พ้ืนที่ ทั้งการผลิต การแปรรูป การ
ทองเที่ยว วิสาหกิจชุมชน การสาธารณสุข การศึกษา



ภารกิจที่ 2 คือความสามารถในการแขงขัน แปรสภาพจากการผลิตที่เนนราคาถูก ตนทุนต่ํา เนน
ปริมาณ ไปสูประสิทธิภาพการผลิตนวัตกรรม และการเพ่ิมคุณคาใหสินคา อยากเห็นเศรษฐกิจ
ขับเคล่ือนโดยผูประกอบการจํานวนมากสรางเอสเอ็มอี และธุรกิจใหมหรือสตารตอัพมากกวา
ขับเคล่ือนกระจุกตัวแคบริษัทใหญ 50 บริษัท ภารกิจที่ 3 เรื่องคลัสเตอร ในภาคอุตสาหกรรมหาก
จะแขงขันตลาดโลกไดตองมีนวัตกรรม ระบบคลัสเตอรมีความจําเปนที่จะดึงนักลงทุนจาก
ตางประเทศเขามา และภารกิจที่ 4 คือการสรางการเช่ือมโยง หรือคอนเนกติวิตี้ ไทยเปนฮับหรือ
ศูนยกลางของอาเซียน ซึ่งจะไมมีความหมายหากสงสินคาไปขายไมได จึงตองสรางระบบให
ประเทศไทยเปนจุดตัดของเหนือ-ใต และตะวันออก-ตะวันตก จะเปนกระบวนการลงทุนครั้งใหญอีก
4-5 ปขางหนา

ทําใหเต็มที่จะเปนเครือ่งหมายไนกี้
นายสมคิดกลาววา ภารกิจที่สําคัญอีกดานคือ ใหกระทรวงการคลังดูขั้นตอนการใหเอกชน

รวมลงทุนในโครงการของรัฐหรือพีพีพีใหเร็วขึ้น และจะตามมาดวยกองทุนโครงสรางพ้ืนฐานหรือ
อินฟราสตรักเจอรฟนด รวมทั้งจะมีการจัดทํางบประมาณแบบบูรณาการ ใชเวลา 2-3 ป จะลงตัว
สามารถประหยัดงบประมาณไดมหาศาล นอกจากนี้ ตองมีเรื่องของการจัดระบบการเงินการคลัง
ประเทศ เรื่องฐานภาษี การจายภาษี เรื่องการปฏิรูปตลาดเงินตลาดทุน มีระบบที่ดีพอหรือยัง
ตนทุนต่ําพอหรือยัง วันนี้มีการพัฒนาอะไรแตกตางจาก 10 ปที่แลว มารเก็ตแคปที่มีอยูสะทอน
การพัฒนาเศรษฐกิจในอนาคตหรือไม ไดบอกผูจัดการตลาดหลักทรัพยแลววาจะไปเย่ียมจะ
พยายามใหรื้อกฎเกณฑในตลาดหุนใหมีประสิทธิภาพสอดรับกับสากลและอนาคต

“สิ่งเหลานี้ ผมฝนมา 10 กวาปแลว ไมรูวาจะมีเวลาทําแคไหน แตอยางนอยๆทีมของผมเขา
มาแลว ผมจะไลจี้ทุกวัน การที่จะปฏิรูปไดไมใชแคพวกผมอยางเดียว ผมไมใชเทวดา จะทําไดหรือ
ไมไดอยูที่พวกคุณดวย และเช่ือวาถาเราทําแบบนี้อยางไรก็ดีกวาเดิมแนนอน ผมไมอยากใหตื่นเตน
กับการทํานายเศรษฐกิจ ใหมั่นใจในตัวเองวาควรจะทําในสิ่งที่ควรทํา ถามีเวลามากพอประเทศไทย
ดีขึ้นแนนอน ที่นายวีรพงษ รามางกูร อดีตรองนายกรัฐมนตรี บอกวาเศรษฐกิจไทยจะคอยๆเปนตัว
U ผมบอกวาถาเราทําเต็มที่ในวันนี้จะเปนเครื่องหมายไนกี้”



ขุนคลังวาง 3 แผนใหญเพ่ืออนาคต
นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ รมว.คลัง กลาววา ไดวางแผนเอาไว 3 เรื่องใหญที่จะดําเนินการ

ตอไปในอนาคตคือ 1.การสงเสริมการลงทุนจากภาคเอกชน ไดตั้งคณะทํางานเพ่ือพิจารณาโดยตรง
หวังวามาตรการนี้จะชักชวนใหเกิดการลงทุนในภาคเอกชนมากขึ้น 2. การปรับปรุงโครงสรางภาษี
ภายในประเทศ แมวาในปจจุบันไทยจะลดภาษีเงินไดนิติบุคคลจาก 30% ลงมาเหลือ 20% แลวก็
ตาม แตภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาของไทยยังเก็บอยูในอัตราสูงสุดคือ 35% ขณะที่สิงคโปรจัดเก็บ
17% เทานั้น

“ขณะนี้การปรับปรุงภาษีเงินไดบุคคลธรรมดายังไมสามารถทําได เพราะรัฐบาลจัดเก็บภาษี
ไดนอยกวารายจาย จึงจําเปนตองวางแผนไปสูแผนงานที่ 3 คือ ระบบการชําระเงินของประเทศ
ดวยการใชอิเล็กทรอนิกส หรือ e-Payment เพ่ือทําใหเศรษฐกิจไทยเติบโตอยางย่ังยืนตอไปอีก 10-
20 ป เพ่ือใหระบบนี้มาทดแทนการใชเงินสดเพ่ืออุดการรั่วไหลของภาษี ซึ่งคาดวาภายใน 1 เดือน
จากนี้ไปแผนงานที่ศึกษาเอาไวจะแลวเสร็จ สวนกรณีนายวีรพงษ รามางกูร อดีตรองนายกรัฐมนตรี
ระบุวา ภาพรวมเศรษฐกิจไทยยังคงชะลอตัวตอเนื่องไปอีก 5 ปวา นายวีรพงษ เปนกูรูทางดาน
เศรษฐกิจคนหนึ่ง ซึ่งเรื่องดังกลาวตนพรอมรับฟงความเห็นจากทาน”

นางอรรชกา ศรีบุญเรือง รมว.อุตสาหกรรม กลาววา จะรวมกับสํานักงานสงเสริมการลงทุน
(บีโอไอ) กําหนดมาตรการเพ่ิมสิทธิประโยชนการลงทุนเพ่ิมเปนกรณีพิเศษสําหรับกิจการที่จะขอ
นําเขาบุคคลที่มีความสามารถพิเศษทางดานการวิจัยและในธุรกิจนวัตกรรมใหมที่เกงดานเทค



โนโลยีระดับโลกเขามาทํางานในกิจการที่รับบีโอไอโดยจะเสนอใหกระทรวงการคลังยกเวนภาษีเงิน
ไดบุคคลธรรมดาเหลือ 0% เพ่ือแขงขันกับนโยบายของสิงคโปรดึงนักวิจัยระดับโลกเขาไปทํางาน ที่
ขณะนี้ ยังเก็บภาษีดังกลาว 10-20% ตามประเภทอุตสาหกรรม เมื่อไดขอสรุปจะเสนอ
กระทรวงการคลังพิจารณาเพ่ือใหสามารถออกเปนเง่ือนไขการลงทุนของบีโอไอใหเร็วที่สุดเพ่ือเปด
โอกาสใหผูตองการใชบุคลากรระดับโลกมาย่ืนขอบีโอไอไดภายใน 31 ธ.ค.2559 และตองเริ่มลงทุน
ในป 2560 เปนตนไป

เดินหนาโครงสรางพ้ืนฐานคมนาคม
นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คมนาคม เปดเผยวา การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

เช่ือมโยงโครงขายคมนาคมที่เปนโครงการขนาดใหญ หรือเมกะโปรเจกตไมใชมาตรการกระตุน
เศรษฐกิจ แตเปนการสรางโครงสรางพ้ืนฐานในอนาคต ชวยกระตุนเศรษฐกิจระยะยาว โดยคาดวา
ในอีก 5 ปขางหนา เศรษฐกิจในตางจังหวัดจะดีขึ้นเพราะเศรษฐกิจชายแดน ประกอบกับการ
พัฒนาการขนสงที่ดีขึ้น

ทั้งนี้ กระทรวงคมนาคมมีกิจกรรม 3 ดานที่จะตอบโจทยการพัฒนากิจการดานคมนาคม คือ
1. ขับเคล่ือนโครงการลงทุนภาครัฐ 2.ปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐาน 3.การแกไขปญหาโดยขณะนี้
คมนาคมอยูระหวางพัฒนาโครงการรถไฟทางคูขนาด 1 เมตร 6 เสนทาง ซึ่งอยูระหวางการเปด
ประกาศประกวด ราคา 2 เสนทาง สวนอีก 4 เสนทาง คาดวาจะประกวดราคาไดในปหนา

สําหรับโครงการความรวมมือพัฒนาโครงการรถไฟขนาดราง 1.435 ม. เชน โครงการรถไฟ
ไทย-จีน รถไฟไทย-ญ่ีปุน อยูระหวางดําเนินการ สวนเรื่องการตั้งกองทุนโครงสรางพ้ืนฐานนั้น เปน
การลดภาระจีดีพี หากตองการใหประชาชนและเอกชนทั่วไปสนใจกองทุนโครงสรางพ้ืนฐานจะตอง
มีผลตอบแทนคืนสูนักลงทุนตั้งแตปแรก



นายอุตตม สาวนายน รมว.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) กลาววา ได
เดินหนาปฏิรูปประเทศเพ่ือเปล่ียนผานการใชเทคโนโลยีไปสูยุคดิจิตอลหรือดิจิตอลไทยแลนด
เนื่องจากการใชเทคโนโลยีดิจิตอลจะชวยยกระดับและเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของ
ประเทศ และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน อีกทั้งยังทําใหเกิดการพัฒนาตอยอดนวัตกรรม
ตางๆ และสรางโอกาสใหมใหกับประเทศไทยดวย สําหรับโจทยใหญของกระทรวงไอซีทีที่จะ
ขับเคล่ือนเศรษฐกิจและสังคมดิจิตอลใหเห็นผลเปนรูปธรรมจับตองไดใน 3 เดือนขางหนา


